

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมพระพุทธรชินราช (๗๗๑) ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญในการจัดการขยะอย่างจริงจังเมื่อจัดตั้งธนาคารขยะแล้วให้ประสานกับชุมชน เพื่อนำขยะเข้าสู่ระบบธนาคารขยะด้วยและการจัดการขยะต้องทำให้เป็นวิถีชีวิตของชุมชนถึงจะยั่งยืน</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๒.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &amp; Transparency Assessment: ITA)</p> <p>- ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ เร่งรัด และติดตามการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และแจ้งเจ้าหน้าที่ admin ผู้กรอกข้อมูลของหน่วยงานประสานขอข้อมูลกับผู้อำนวยการกองต่างๆ ให้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ Admin เพื่อลงในระบบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำแบบทดสอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ให้ทดสอบว่าผู้ที่คัดเลือกมาแบบทดสอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) นั้น มีทัศนคติการรับรู้อย่างไร</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๓.การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยการเลี้ยงไก่ไข่ ควบคู่กับการปลูกผักสวนครัว สมุนไพรปลอดสารพิษมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วย</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๔.การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยแห่งละ ๑ คน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประเภทโรงเรียนและวิทยาลัย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนอย่างน้อยแห่งละ ๑ คน เพื่อทำหน้าที่เป็นครู ข หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<p>๕.การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบควรมีกฎกติกาในการใช้น้ำกับประชาชนในพื้นที่ เช่น การห้ามเผาในพื้นที่เกษตรกรรม</p>	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๖.การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗</b></p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นใหม่สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องเสนอโครงการต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน หากต้องการทราบรูปแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถติดต่อที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p><b>๗.ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการกิจไฟฟ้าและหมอกควัน</b></p> <p>- ซักซ้อมทำความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการกิจไฟฟ้าและหมอกควัน ดังนี้</p> <p>๑) ก่อนเกิดภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไม้ตบไฟ ถังน้ำดับเพลิง เป็นต้น การจัดทำแนวกันไฟป่า</p> <p>๒) ขณะเกิดภัย สามารถสั่งใช้ อปพร. เพื่อระงับเหตุไฟป่าหรือสั่งใช้บุคคลภายนอกไปปฏิบัติงาน โดยทำเป็นคำสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>๓) หลังเกิดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเยียวยาฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้</p>	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก